

Bật mí dành cho tổ chức phi lợi nhuận: NetSuite 2022 Phiên bản 1 cho phép quyên góp và quản lý trực tuyến dễ dàng

Rashmi Singh, Giám đốc sản phẩm cho lĩnh vực phi lợi nhuận

2021 là một năm le lói tình trạng bình thường đối với lĩnh vực phi lợi nhuận nhưng lại xuất hiện nhiều thử thách khác khi các tổ chức tìm cách tái cấu trúc. Một vài thử thách mà các tổ chức phi lợi nhuận gặp phải hiện nay đó là tình trạng thiếu lao động, sự hồi phục không đồng đều và các khoản quyên góp giảm đi cùng với nhu cầu được phục vụ gia tăng của dân số.

NetSuite 2022 Phiên bản 1 cung cấp cho các tổ chức phi lợi nhuận những công cụ họ cần để quản lý tài chính, gắn kết nhân viên và chấp nhận các khoản quyên góp trực tuyến. Phiên bản mới nhất này có [các tính năng mà tổ chức phi lợi nhuận cần hiện nay](#) để nắm bắt các cơ hội mà công tác và hoạt động gây quỹ kỹ thuật số mang lại.

Cách dễ dàng để nhận khoản quyên góp trực tuyến

- Khi có nhiều [người quyên góp hơn thích cho đi](#) qua web, NetSuite 2022 Phiên bản 1 hiện cho phép **các tổ chức phi lợi nhuận nhận khoản quyên góp trực tuyến**. Người quyên góp có thể dễ dàng đóng góp trực tuyến qua [liên kết thanh toán](#) có thể được thêm vào trang web hoặc email của tổ chức. Các khoản quyên góp cũng có thể **được chỉ định là định kỳ** và được gắn thẻ vào các chương trình hoặc sáng kiến cụ thể.

Người quyên góp cũng được hưởng lợi từ tính năng mới này cùng với tùy chọn **quản lý khoản quyên góp** trên trang SuiteCommerce MyAccount. Ngoài ra, người quyên góp có thể **tải biên lai thuế xuống** với ngày, số tiền và mã số thuế của tổ chức phi lợi nhuận, giảm bớt công việc cho nhân viên của tổ chức phi lợi nhuận và giúp người quyên góp thấy rõ cũng như nắm được tài liệu ở cấp độ họ mong muốn.

Online Donation: ABC Company

Welcome Gift donor!

CHOOSE ONE OPTION	AMEX CARD PAYMENT	OPTIONAL *
<p><input checked="" type="radio"/> One Time <input type="radio"/> Monthly</p>	<p>NAME ON CARD <input type="text"/></p> <p>CARD NUMBER <input type="text"/></p> <p>MM/YY CVC CODE <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>POSTAL CODE <input type="text"/></p> <p>EXPIRY DATE Month <input type="text"/> Year <input type="text"/></p> <p><input type="checkbox"/> I agree with the Terms and Conditions</p> <p><input type="button" value="Donate Now"/></p>	<p>EMAIL ADDRESS <input type="text"/></p> <p>PHONE NUMBER <input type="text"/></p> <p>* You can choose to add your email ID or Phone number for communication purpose only.</p>

Thêm liên kết thanh toán vào trang web hoặc email của bạn để cho phép dễ dàng quyên góp trực tuyến.

Thông tin chi tiết cập nhật về tiền mặt có sẵn, tình hình phân bổ và luồng tiền mặt trong tương lai

- Kể từ [NetSuite 2020 Phiên bản 2](#), kế toán viên, kiểm soát viên cũng như thư ký phụ trách khoản phải trả và khoản phải thu có thể ghép cặp các hóa đơn liên công ty. Điểm cải tiến về **tính năng đối chiếu giao dịch liên công ty** trong NetSuite 2022 Phiên bản 1 giờ đây cho phép các chuyên gia này dễ dàng ghép cặp các giấy báo có và tín dụng hóa đơn liên công ty. Nhờ đó, không cần phải tạo luồng công việc đầy đủ cho đơn đặt hàng – đơn bán hàng liên công ty để ghép cặp hai loại đơn này, giảm cả công việc thủ công và sự không khớp khi xuất hóa đơn liên công ty. Tính năng này đặc biệt hữu ích đối với những công ty hoạt động vì lợi nhuận có công ty con hoạt động phi lợi nhuận.
- Đối với các tổ chức phi lợi nhuận, khả năng nắm bắt trạng thái tiền mặt hiện tại và luồng tiền mặt trong tương lai thậm chí đã trở nên quan trọng hơn vì họ phải đối mặt với các xu hướng quyên góp luôn biến động. Với bảng điều khiển **Cash 360**, các tổ chức có thông tin chi tiết cập nhật về trạng thái tiền mặt để đảm bảo có sẵn lượng tiền mặt đầy đủ, cũng như dự báo các khả năng qua bảng điều khiển chế độ xem 360 độ. Nhờ đó, họ có thể nắm bắt đầy đủ luồng tiền mặt trong 6 tháng. Luồng tiền mặt dự kiến bao gồm dữ liệu giao dịch hiện tại trong NetSuite cũng như các khoản thu và giải ngân dự kiến. Các tổ chức cũng có thể **tùy chỉnh luồng tiền mặt để bao gồm mọi giao dịch** ảnh hưởng đến khả năng dự báo luồng tiền mặt – chẳng hạn như chi tiêu vốn và khoản quyên góp lớn không bằng tiền mặt – để hoạt động dự báo toàn diện hơn, có tính tương tác và chính xác, cũng như dành riêng cho tình hình của công ty.

- **Tính năng phân bổ chi phí nhân công** tự động phân bổ chi phí tiền lương (lương + phúc lợi bổ sung) cho dự án chương trình hoặc khoản trợ cấp, giúp nắm rõ chi phí của một chương trình hoặc dự án, cũng như tinh giản quy trình xuất hóa đơn chi phí cho người trợ cấp về các khoản trợ cấp có thể hoàn trả chi phí. Mặc dù trước đây được cung cấp trong Phiên bản NetSuite SuiteSuccess Social Impact, nhưng tính năng này hiện dành cho tất cả khách hàng NetSuite sử dụng.

Dễ dàng xuất hóa đơn khoản quyền góp một lần và định kỳ

- Các tính năng mới liên quan đến **hàng loạt khoản thanh toán của khách hàng** giúp đội ngũ kế toán không cần ghi lại và áp dụng khoản quyền góp cho hóa đơn đang mở trên cơ sở theo nhà quyền góp. Thay vì vậy, giờ đây, khoản thanh toán của nhiều khách hàng có thể được chấp nhận trên một màn hình NetSuite. Đối với tổ chức phi lợi nhuận có người quyền góp định kỳ, các khoản thanh toán theo lịch bằng thẻ tín dụng cho giao dịch định kỳ được tự động tạo dựa trên ngày do người dùng chỉ định, vừa thúc đẩy vừa tăng độ chính xác trong quy trình.

Nhiều công cụ hơn để cho phép quản lý hiệu suất mạnh mẽ, nhất quán

- Các điểm cải tiến về **quản lý hiệu suất** trong [SuitePeople](#) cung cấp cho cả người quản lý và nhân viên nhiều quyền kiểm soát hơn đối với mục tiêu. Nhân viên sẽ có thể xóa các mục tiêu chưa được phê duyệt, ngoài chủ ý hoặc không mong muốn. Người quản lý và nhân viên cấp dưới của họ sẽ thống nhất và giao tiếp hiệu quả hơn bằng cách cho phép cả hai bên **xem mọi thay đổi hoặc tiến độ mục tiêu tại một nơi. Tính năng thông báo mới dành cho người quản lý**, bao gồm email hàng tháng giúp người quản lý cập nhật thành tích của nhóm, tiến độ mục tiêu, cũng như các khía cạnh cần họ lưu ý, cải thiện hơn nữa sự thống nhất trong tổ chức.
- Ngoài ra, NetSuite 2022 Phiên bản 1 còn có tính năng **đặt lịch nâng cao**, giúp tinh giản quy trình đánh giá hiệu suất thông qua việc sử dụng SuiteAnalytics để xác định nhóm nhân viên sẽ được đánh giá hiệu suất. Người quản lý nhân sự có thể gửi bản đánh giá hiệu suất cho các nhóm nhỏ nhân viên cụ thể, cũng như tự động đặt lịch đánh giá ở các khoảng thời gian cụ thể từ ngày bắt đầu mà họ chỉ định.

Tăng cường khả năng nắm bắt thông qua tính năng liên kết loạt dữ liệu dễ dàng

- Trước đây, để phân tích nhiều loạt dữ liệu trong một [SuiteAnalytics](#) Workbook, bạn từng phải viết mã bằng API SuiteScript. Với NetSuite 2022 Phiên bản 1, SuiteAnalytics cung cấp giao diện mới để **liên kết nhiều loạt dữ liệu thành một sổ làm việc** bằng cách kéo và thả các liên kết cần thiết mà không cần phải viết mã. Giao diện mới này làm giảm lượng thời gian và tài nguyên cần để phân tích hiệu quả kinh doanh ở các khía cạnh như ngân sách so với ngân sách thực tế, ngân sách dự báo so với ngân sách thực tế hoặc ngân sách theo kế hoạch so với ngân sách thực tế.

Tìm hiểu thêm về NetSuite 2022 Phiên bản 1

Bài đăng này trên blog chỉ nêu bật một số chức năng và tính năng mới của NetSuite 2022 Phiên bản 1. Để biết thông tin hoàn chỉnh hơn về cách các tổ chức phi lợi nhuận có thể tận dụng những tính năng mới nhất này, hãy đọc [ghi chú phát hành](#).

Để xem chi tiết nhất về các điểm cải tiến, đừng quên yêu cầu quyền truy cập vào [tài khoản thử nghiệm Release Preview](#) của bạn. Như vậy, bạn sẽ có quyền truy cập thực tiễn để xem tất cả các tính năng mới sẽ hoạt động như thế nào với dữ liệu, luồng công việc và các tùy chỉnh của bạn.

Mục tiêu của phần trước là nhằm mô tả sơ bộ định hướng sản phẩm chung của chúng tôi. Nội dung này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin, không được đưa vào trong hợp đồng. Đây không phải là cam kết cung cấp bất kỳ tài liệu, mã hay chức năng nào. Bạn không nên dựa vào nội dung này để đưa ra quyết định mua hàng. Việc phát triển, phát hành, đặt lịch và định giá bất kỳ tính năng hay chức năng nào được mô tả cho các sản phẩm của Oracle có thể thay đổi và chỉ Oracle Corporation mới được quyết định điều đó.